



คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

# สรุปองค์ความรู้

การเขียนบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย  
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

พ่ายวิจัย  
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE  
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

## คำนำ

สรุปลงค์ความรู้โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” โดยฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสรุปรวบยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัย และเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และนำเสนอในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ผู้จัดทำเชื่อมั่นว่าผลของการสรุปลงค์ความรู้นี้จะประโยชน์ต่อผู้สนใจ ที่จะใช้เป็นแนวทางใน การวางแผนการดำเนินงานด้านการเขียนรายงานการวิจัย และเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ และนำเสนอในการประชุมวิชาการต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินโครงการอบรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

## สารบัญ

	หน้า
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่	1
สรุปองค์ความรู้โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่	8
รูปภาพกิจกรรม	9

## การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

### โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

#### เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

อาจารย์ชาญชัย สุขสกุลได้กล่าวนำถึงเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ว่า ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย อาจารย์หรือนักวิจัยทุกคนต้องมี“งานวิจัย” เป็นของตัวเองก่อน งานวิจัยนั้นควรเป็นงานวิจัยที่ดี มีระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน และเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

อาจารย์ชาญชัย ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพุดิกุลชัย ผู้มีประสบการณ์ในนำเสนอผลงานวิจัย รวมไปถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ชี้แนะให้นักวิจัยในคณะวิทยาการจัดการถึงหลักการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ได้ให้แนวคิดที่สำคัญ ดังนี้

1. นักวิจัยต้องเลือกว่าจะตีพิมพ์ลงในวารสารอะไร และต้องทำการศึกษาวารสารนั้นๆ เป็นอย่างดีในเรื่องของประเภทของบทความวิจัย ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ และความยากง่ายของการเลือกบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารนั้นๆยกตัวอย่างเช่น การใช้รูปแบบตัวอักษร (Font) จำนวนคำของบทคัดย่อ (Abstract) จำนวนหน้า รูปแบบการอ้างอิง ถ้าเป็นรูปแบบการนำเสนอ ก็ต้องดูว่าต้องใช้เวลาในการนำเสนอเท่าใด จะต้องเตรียมจำนวนของไฟล์นำเสนอไว้กี่หน้า สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาให้ดี

2. การนำเสนอบทความวิจัยที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุมด้วย นักวิจัยควรเตรียมคำตอบและคำอธิบายไว้ตอบชาวต่างชาติให้เข้าใจ ในกรณีที่บทความวิจัยของเราเป็นงานวิจัยที่มีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือชุมชน เช่น บทความวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมการกินเหล้าในงานศพของคนไทย เป็นต้น

3. นักวิจัยจะต้องระบุในส่วนของวิธีการที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน รวมไปถึงวิธีการศึกษา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของระเบียบวิธีวิจัย

อาจารย์บวรลักษณ์ เงินมา กล่าวว่า นอกจากแนวคิดที่สำคัญในการเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว แล้วการเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง เช่น วารสารฉบับไหนที่ได้รับการยอมรับ ฉบับไหนที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ และกล่าวเพิ่มว่า เราควรที่จะเลือกส่งบทความไปยัง วารสารที่มีชื่อเสียงในศาสตร์นั้นๆ เช่น ศาสตร์ทางด้านบัญชี เราควรที่จะส่งใน วารสารสภานิติวิชาชีพบัญชี หรือวารสารทางด้านที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในวารสารที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เพราะบางครั้งการที่เราส่งบทความไปยัง วารสารดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ตามที่แต่บทความวิจัยของเรานั้นอาจจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ก็ตามแต่ วารสารที่เราได้ทำการส่งไปจะได้รับข้อเสนอแนะรวมถึงข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อ่านบทความของเราที่ได้ส่งไป โดยข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับมา จะช่วยให้ทำให้ในการเขียนบทความงานวิจัยของเรานั้นดียิ่งขึ้น

อาจารย์ ดร.รัชก สัมศักดิ์ ได้ให้แนวคิดที่ว่า วารสารวิชาการต่างๆ จะถูกจัดอันดับโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI(Thai-Journal Citation Index Centre) โดยได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มคือ

วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

โดยนักวิจัยสามารถตรวจสอบได้จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยว่า วารสารที่จะทำการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในกลุ่มใด เพื่อจะได้เป็นตัวเลือกในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยต่อไป โดยอาจารย์ ดร.รัชก ได้ชี้แนะว่า ควรที่จะนำบทความวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกลุ่มที่ 1 จะดีที่สุด เนื่องจากมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับมากที่สุดนั่นเอง

อาจารย์ กริชชัย ขาวจ้อย กล่าวว่า บทความวิชาการและบทความวิจัย มีความแตกต่างกันอย่างไร

อาจารย์ชาญชัย ได้เสนอแนะว่า บทความทางวิชาการ เป็นบทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือผลการค้นพบ ลักษณะของบทความทางวิชาการจะแตกต่างไปจากบทความอื่น ๆ ตรงที่จะเรียบเรียงขึ้นไว้อย่างเป็นระเบียบ ผู้เขียนอาจเป็นบุคคล สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่าง ๆ

ดังนั้น บทความทางวิชาการจึงมีได้ทุกสาขา ซึ่งลักษณะการนำเสนอ เนื้อหาของบทความทางวิชาการต่างๆ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตาม วัตถุประสงค์ของผู้เขียน ซึ่งมีทั้งการแสดงความคิดเห็นทั่วไปให้คนอ่านโดยไม่ จำกัคกลุ่ม หรือเขียนวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือนำเสนอ ผลการวิจัยเพื่อนักวิชาการสาขาเดียวกันอ่านเท่านั้นก็ได้

โดยลักษณะสำคัญของบทความทางวิชาการ มีดังนี้

1. มีการนำเสนอความรู้ ความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่ เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น ๆ โดยมีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง
2. มีการวิเคราะห์ วิจัย ให้อ่านเห็นประเด็นสำคัญอันเป็น สารประโยชน์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอแก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้
3. มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิด ความกระจ่างในความรู้ความคิดที่นำเสนอ
4. มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ
5. มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทางในการนำความรู้ ความคิดที่ นำเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมีประเด็นใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความ ต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดในประเด็นนั้น ๆ ต่อไป

ในส่วนของบทความวิจัย จะเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับ รายงานการวิจัย แต่มีลักษณะต่างจากรายงานการวิจัย 3 ประการ คือ

1. บทความวิจัยมีความยาวจำกัด จำนวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา

2. บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะสามารถติดต่อผลการวิจัยบางส่วนมานำเสนอ เพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้

3. คุณภาพของบทความวิจัยค่อนข้างเป็นมาตรฐานกว่ารายงานการวิจัย เนื่องจากการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการประชุม บทความวิจัยจึงมีคุณค่าสำหรับนักวิชาการทุกคน โดยเฉพาะนักวิจัย เพราะเป็นตัวเชื่อมความรู้ในอดีตกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยในการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ

อาจารย์ชาญชัย ได้ให้อาจารย์เอกชัย แสงโสภา ซึ่งได้เพิ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่ผ่านมาได้ให้คำแนะนำการเขียนบทความวิจัย โดยอาจารย์เอกชัย ได้กล่าวว่า แนนอนที่สุดว่าก่อนที่จะมีบทความวิจัยก็ต้องมีงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ดีจะต้องเป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อชุมชนและสังคม กล่าวคือ เป็นงานวิจัยที่ต้องรับใช้สังคม สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดผลกระทบที่เป็นบวกต่อสังคมนั่นเอง เช่น เกิดการสร้างรายได้ หรือสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ อาจารย์เอกชัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอ บทความวิจัยที่ดีว่า การนำเสนอบทความวิจัย จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีรายงานการวิจัย เขียนบทความวิจัย และการสร้างไฟล์นำเสนอ โดยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การนำเสนอ โดยอาจารย์เอกชัยให้ข้อเสนอแนะว่า การนำเสนอควรต้องนำเสนอด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย สามารถให้ผู้ฟังที่ไม่ใช่นักวิชาการเข้าใจได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด



อาจารย์ชาญชัย ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อไปว่า การเขียนบทความวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการนำเสนอ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยจะต้องอ่านให้มากๆ อ่านงานวิจัยของนักวิจัยหลายๆ คน หลายๆ เรื่อง สิ่งที่ได้้นอกจากที่นักวิจัยจะได้เห็นผลงานที่เคยศึกษา มาก่อนแล้ว สามารถตกผลิคนำมาใช้กับงานวิจัยของตนเองได้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือ การที่นักวิจัยจะได้เห็นถึงเทคนิค และรูปแบบวิธีการเขียนของนักวิจัยหลายๆ คน ซึ่งเราสามารถนำมาเป็นเทคนิค และเป็นประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยของเราต่อไป



คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

# สรุปองค์ความรู้

## การเขียนบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

1. นักวิจัยต้องเลือกว่าจะตีพิมพ์ลงในวารสารที่ทำการศึกษาแล้วอย่างดี ในเรื่องของประเภทของบทความวิจัย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ และความยากง่ายของการเลือกบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารนั้นๆ

2. การนำเสนอบทความวิจัยที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมด้วย นักวิจัยควรเตรียมคำตอบและคำอธิบายไว้ตอบชาวต่างชาติให้เข้าใจ ในกรณีที่บทความวิจัยของเราเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือชุมชน

3. นักวิจัยจะต้องระบุในส่วนของวิธีการที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน รวมไปถึงวิธีการศึกษา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของระเบียบวิธีวิจัย

4. การเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เราควรที่จะเลือกส่งบทความไปยังวารสารที่มีชื่อเสียงในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารทางด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

5. การที่เราส่งบทความไปยังวารสารที่มีชื่อเสียงในศาสตร์นั้นๆ แต่บทความวิจัยของเรานั้นไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่ เราจะได้รับข้อเสนอแนะรวมไปถึงข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อ่านบทความของเรา และโดยข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับมา จะช่วยให้ทำให้ในการเขียนบทความงานวิจัยของเรานั้นดีขึ้น

6. บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะสามารถตัดต่อผลการวิจัยบางส่วนมานำเสนอ เพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้

7. งานวิจัยที่ดีจะต้องเป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อชุมชนและสังคม กล่าวคือ เป็นงานวิจัยที่ต้องรับใช้สังคม สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดผลกระทบที่เป็นบวกต่อสังคมนั้นเอง

8. การนำเสนอบทความวิจัย จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีรายงานการวิจัย เขียนบทความวิจัย และการสร้างไฟล์นำเสนอ

9. การนำเสนองานวิจัยควรต้องนำเสนอด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย สามารถให้ผู้ฟังที่ไม่ใช่นักวิชาการเข้าใจได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

10. การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากๆ นักวิจัยจะได้เห็นผลงานที่เคยศึกษามาก่อนแล้ว สามารถดกผลิกนำมาใช้กับงานวิจัยของตนเอง และจะได้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบวิธีการเขียนของนักวิจัยหลายๆ คน ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยของเราต่อไป



## รูปภาพกิจกรรม

### โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่



## รูปภาพกิจกรรม

### โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

